

## TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

### NỘI DUNG ÔN TẬP, Củng cố kiến thức cho học sinh

(trong thời gian nghỉ học từ 24/2/2020 đến ngày 1/3/2020)

#### MÔN NGỮ VĂN 7

**Bài 1:** Đọc đoạn văn sau và trả lời ngắn gọn các câu hỏi :

“ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.”

(Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Hồ Chí Minh)

a. Trong đoạn văn trên, tác giả đã dùng hình ảnh nào để thể hiện cụ thể sức mạnh của tinh thần yêu nước? Việc sử dụng hình ảnh ấy có ý nghĩa như thế nào?

b. Viết đoạn văn (khoảng 8 - 10 câu) trình bày ngắn gọn suy nghĩ của em về tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

**Bài 2:** Đọc đoạn văn sau và trả lời ngắn gọn các câu hỏi :

“Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào về những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung... Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.”

(Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Hồ Chí Minh)

a. Chỉ ra câu văn nêu luận điểm trong đoạn văn trên.

b. “Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung” là yếu tố nào trong nào trong văn nghị luận?

c. Nội dung chính của đoạn văn trên là gì?

**Bài 3:** Tìm trạng ngữ trong các câu sau và nêu tác dụng của chúng:

a. Vì Tổ quốc, các chiến sĩ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

b. (b1) Khi lá bàng ngả sang màu lục, ấy là mùa thu.

(b2) Sang đến những ngày cuối đông, mùa của lá rụng, nó lại có vẻ đẹp riêng.

c. Các công ty, để chống trộm, đã trang bị các thiết bị báo động. (Nam Cao)

d. Trong vầng ánh sáng lóng lánh, đám mây thay đổi màu sắc mỗi lúc một kì ảo.

e. Từng nhát một, cối giã gạo nổi lên tiếng ken két thông thả. (Nguyễn Công Hoan)

g. Vì mưa lũ, con đường tỉnh lộ đã bị sạt lở một đoạn dài.

#### **4. Lập dàn ý cho các đề Văn sau:**

##### **Đề 1:**

*Ít lâu nay, một số bạn trong lớp có phần lơ là học tập, em hãy viết một bài văn để thuyết phục các bạn: Nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích.*

##### **Đề 2:**

*Dân gian ta có câu tục ngữ : Gàn mực thì đen, gàn đèn thì rạng. Nhưng có bạn lại bảo: Gàn mực chưa chắc đã đen, gàn đèn chưa chắc đã rạng. Em hãy viết bài văn chứng minh thuyết phục bạn ấy theo ý kiến của em*

##### **Dặn dò:**

- HS soạn bài từ **Tiết 101: Ôn tập văn nghị luận** đến **Tiết 107: Sống chết mặc bay** (những HS nào đã soạn xong các tiết trên thì tiếp tục soạn các tiết tiếp theo).